



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 285

ngày 17 tháng 12 năm 2000

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Buông Bỏ

*Buông bỏ trần tâm chẳng còn tham
Từ tâm phát triển quý hơn vàng
Minh đạo quý đời gieo thực chất
Bình tâm tu luyện rõ đạo tràng*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 15-10-00 đến 21-10-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Hưởng tâm thương nhớ có hữu ích gì không?
- 2) Tại sao quý mến tưởng nhớ hoài?
- 3) Tận tình xây dựng thì sẽ ra sao?
- 4) Lý luận ngang ngược chừng nào mới hết?
- 5) Tại sao sống trên đời phải luân lưu chịu khổ?
- 6) Tình người là gì?
- 7) Không khí đổi mới có gì lạ không?

<p>1) Atlantic city ngày 15 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Hưởng tâm thương nhớ có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa, hưởng tâm thương nhớ, chỉ có người thật tâm tu hưởng tâm mới có giá trị, luồng điển sẽ hội tụ trong ngày chung vui.</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm hưởng thượng vui thâm tiến Chúc thọ thâm tâm tự giải phiền Nguyên lý Trời ban tình thắm thía Nhớ thương qui hội rất là yên</i></p>	<p>2) Atlantic city ngày 16 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Tại sao quý mến tưởng nhớ hoài?</i></p> <p>Đáp: Thưa quý mến tưởng nhớ nhau hoài là chung đường tiến hóa.</p> <p>Kệ: <i>Chung nhau khai triển tánh tương hòa Cuộc sống an vui lại thiết tha Minh chánh cùng tu không thể đổi Chung đường tiến hóa tự mình qua</i></p>
<p>3) Atlantic city ngày 17 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Tận tình xây dựng thì sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa tận tình xây dựng thì mọi sự sẽ thành công.</p> <p>Kệ: <i>Chung hành xây dựng sẽ thành công Tâm không phá hoại sẽ hợp lòng Cùng chung xây dựng đồng thăng tiến Giải tỏa phiền ưu trí vẫn trong.</i></p>	<p>4) Atlantic city ngày 18 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Lý luận ngang ngược chừng nào mới hết?</i></p> <p>Đáp: Thưa, lý luận ngang ngược cho đến lúc đụng trận sẽ hết.</p> <p>Kệ: <i>Nói năng không trật tự đến khổ ngu Loạn thuyết bất phân đạo với tà Khùng quẫn không minh đường tiến hóa Ngu khờ loạn động sống như mù</i></p>
<p>5) Atlantic city ngày 19 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Tại sao sống trên đời phải luân lưu chịu khổ?</i></p> <p>Đáp: Thưa, sống trên đời phải luân lưu chịu khổ vì nghiệp lực truyền kiếp.</p> <p>Kệ: <i>Khổ hành tại thế vẫn luân lưu Nhân quả phân minh của mỗi người Nhận lãnh thực hành trong một kiếp Không tu càng khổ chẳng vui cười</i></p>	<p>6) Atlantic city ngày 20 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Tình người là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa, tình người là do sự cảm động của mỗi cá nhân, phát tâm thực hành từ thiện.</p> <p>Kệ: <i>Từ bi mở rộng đường chung tiến Giúp đỡ người nghèo tránh nỗi phiền Giá lạnh chính mình trong thân khổ Luân lưu một kiếp tự tâm hiền</i></p>
<p>7) Atlantic city ngày 21 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Không khí đổi mới có gì lạ không?</i></p> <p>Đáp: Thưa, không khí đổi mới có phần dễ thở và nhẹ hơn.</p> <p>Kệ: <i>Không khí thanh thanh dễ thực hành Thiên lâu không mệt trí vẫn an Tánh tình thay đổi không mê loạn Thành tâm tu luyện chẳng bàng hoàng</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĂNG

VN, ngày 27-01-98

Kính gửi Đức Thầy,

Con tên là L K H, 42 tuổi, đi bán hàng bông. chồng con tài xế, chạy xe mượn. Nay con theo PLVV được 3 năm thì mọi chuyện gia đình đều thay đổi. Kính thưa Thầy, tự nhiên chồng con mang phải chứng bệnh nan y, như đau thần kinh tọa, viêm khớp, chạy hết tiền, nhưng không hết bệnh. Nay lại phải đeo thêm chứng bệnh lao thời kỳ thứ 2, đi lại khó khăn. Con không đi bán được như hồi trước, con phải cho hai đứa con gái con nghỉ học, đứa lớn 15 tuổi, đứa kế 13 tuổi, đi làm để phụ cho gia đình lo thuốc cho anh ấy.

Con nhỏ út 11 tuổi còn đi học, con khổ sở lắm. Con nghĩ chắc kiếp trước con không tu nên kiếp này con mới khổ. Con khổ vì chồng con, duyên nghiệp, nên con tu không đạt được, khó hòa, khó tiến. Con không hiểu giá trị tâm linh và đạo đức. Tâm con không được ổn định, mặc dù cố gắng dẹp bỏ tự ái, trở về với thanh tịnh, nhưng không được. Thầy ơi! Mỗi lần con ngồi thiền chừng 30 phút là đầu con nghĩ lung lung. Con không thiền được, con Soi Hồn chừng 10 phút là cũng bỏ, vậy con phải làm sao để dẹp bỏ hết phiền não để có thể tiến bước trên đường tu học ?

Con mong Thầy thương xót mà chỉ dạy cho con, để con được hiểu cái gì mà gọi là siêu mẫn, siêu diệu của Thượng Đế đã ân ban.

Con xin ngừng bút và chúc Thầy hưởng thêm tuổi thọ.

Kính thư,

LKH

Cairns, ngày 3/5/98

KHạ con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 21/1/98 được biết con đang sống trong mọi sự khổ tâm của nghiệp lực gia cang đang lôi cuốn. Ở đời này có khổ, khổ, khổ thì mới bằng lòng bước vào biên giới Phật pháp mà tu. Vạn sự khởi đầu nan, con đã gieo một tập quán nông cạn của tình đời đen bạc thì óc của con lúc nào cùng động. Nhìn thấy, nghe thấy mà không làm được gì hữu ích cho chính con, tức là hướng ngoại, tạo loạn trong nội tâm. Nay con gặp được pháp lành tự cứu, tức là giải phần trước, lưu phần thanh, hướng về Trời Phật mà tiến hóa, hướng về Trời Phật là tâm thức tự buông bỏ mọi trước khí trong nội tâm, trì niệm Phật thường xuyên tự giải cứu, trì tâm hành pháp từ động tới tịnh, thì mới cảm thức được sự nâng niu của Trời Phật đã và đang dìu tiến tâm linh của chính con.

Pháp sẽ giúp con khai triển tâm thức. Qua pháp soi hồn và PLTC, liên tục niệm Phật và hành pháp, từ từ mọi sự sẽ được ổn định từ tâm lẫn thân cho đến gia đình, sẽ ý thức được căn bản của Trời Phật ân độ mà tu. Con có tâm, có xác mà không hành và tự khôi phục được sự quân bình của nội tâm thì uổng cho một kiếp làm người. Con tu để tự cứu con và khai triển từ trường điển quang trong con thì thanh tịnh mới phụ giúp cho gia đình của con được may mắn và bình an. Con đang đóng vai trò hiền thê và từ mẫu. Không tu tức là thiếu nhịn nhục, làm sao xây dựng cho gia cang tốt được? Chồng con đều là nghiệp lực trong cuộc sống, vợ và mẹ hiền thiếu thanh tịnh và nhịn nhục thì gia cang bất ổn, nhiệm vụ học từ bi và thực hiện từ bi của con là quan trọng nhất trong gia đình. Nếu con bán loạn thì gia đình không ổn, làm sao tu được ? Tiên Phật cũng nhờ nhịn nhục mà hình thành cứu độ quần sanh. Con muốn giải nạn thì phải thành tâm hành pháp, thì sẽ bớt nạn tai và dịp may sẽ tái hồi.

Chúc con vui tiến trong nhịn nhục hành pháp.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

17-12-2000

THƠ

TẠ ƠN

*Rằm tháng mười một Canh Thìn,
Vô Vi bạn đạo Sydney vui vầy
Tự về dự Lễ Vô Vi,
Thượng Kiếng tốt đẹp cảm ơn Cha Thầy.
Dù là có mặt hay không,
Tâm đạo giúp đỡ ơn này không quên.
Làm người tâm nguyện cho tròn,
Trung Hiếu là một nghĩa bằng là hai.
Dù cho nghịch cảnh chông gai.
Pháp Thầy trao gửi hằng ngày dồi trau.
Ước mong rồi lại có ngày,
Vinh quang thanh nhẹ vui vầy Thầy con.*

Trần Đức Thanh Kính Bái

Sydney 10/12/2000

Thông Báo về Đại Hội Dũng Hành 2001

Kính thưa quý bạn đạo,

Hiện nay, số phòng hạng 9 đã hết, và số phòng hạng 11 chúng tôi cũng hết. Xin quý bạn đạo thông cảm nếu ghi danh sau ngày 17 tháng 12, chúng tôi phải xếp vào hạng 10 nếu không còn các hạng trên.

Xin quý bạn lưu ý về vấn đề giấy tờ cần thiết:

(1) Bạn đạo có quốc tịch Mỹ hay Canada cần có passport (sổ thông hành) có hiệu lực 6 tháng ít nhất kể từ ngày 1 tháng 11, 2001, nghĩa là hết hạn sau tháng 5, năm 2002.

(2) Bạn đạo có quốc tịch : France, Germany, Australia (Úc), Belgium, Denmark, Italy, Japan, Luxembourg, Monaco, Norway, Singapore, Switzerland, United Kingdom, có quyền thăm viếng nước Mỹ không cần visa nhập cảnh trong trường hợp lưu trú **dưới 90 ngày và có thể đi cruise viếng thăm các đảo không cần visa.**

Quý bạn đạo có các quốc tịch nói trên cần mang theo những giấy tờ sau đây khi làm thủ tục lên tàu:

- **Passport (thông hành) có hiệu lực ít nhất đến tháng 5, 2002,**
- **Vé máy bay khứ hồi (roundtrip ticket trở về xứ mình)**
- **và giấy I-94W (Giấy này Immigration Mỹ cấp cho quý bạn khi nhập cảnh nước Mỹ).**

(3) Bạn đạo có thẻ xanh (Green card) và thường trú tại Mỹ (US Permanent Resident) cần mang theo **Green Card** và **Re-entry Permit** có hiệu lực ít nhất đến tháng 5, 2002. Xin quý bạn lo xin Re-entry permit sớm để không trở ngại cho việc tham dự Đại Hội.

(4) Quý bạn đạo cư ngụ ngoài nước Mỹ, và có thông hành ViệtNam, cần liên lạc với toà lãnh sự Mỹ tại địa phương mình cư ngụ (American Consulate) để xin visa nhập cảnh vào Mỹ (**Multiple entry visa/Entree Multiple**) và hỏi điều lệ tại toà lãnh sự khi rời Mỹ để thăm viếng một nước thứ ba là US VIRGIN ISLANDS (St Thomas/St Marteen) và THE BAHAMAS (Disney Island) có cần thêm visa hay không. (Departure là Port Canaveral/Orlando, Destination là St Thomas, St Marteen and the Bahamas).

Quý bạn đạo cần giúp đỡ để có giấy chứng nhận tham dự Đại Hội xin liên lạc:

tại Mỹ: xuân mai, email maioro@yahoo.com

Canada: Phan Cao Thăng, email aphancao@videotron.ca

Âu Châu: Dominique Santelli, email santelli.dominique@wanadoo.fr

Lưu Ý: Trong thời gian 17 tháng 12 đến 25 tháng 12, xin quý bạn liên lạc về vấn đề ghi danh như sau:

Mỹ: xuân mai, email maioro@yahoo.com (xuân mai chỉ liên lạc qua email trong thời gian này) hay fax: 530-589-1517

Telephone: Anh Thăng: 514-362-0259 hay anh Dominique: 33(04)50708355

email: aphancao@videotron.ca, santelli.dominique@wanadoo.fr

Ban Tổ Chức xin quý bạn lưu ý về giấy tờ cần thiết để làm thủ tục lên tàu, vì chúng tôi không thể can thiệp nếu giấy tờ không đầy đủ và tàu sẽ bắt buộc phải rời bến đúng giờ và ngày 27 tháng 10, năm 2001

Chúng tôi xin nhắc quý bạn là thời hạn chót để ghi danh sớm cho Đại Hội Dững Hành là ngày 31 tháng 12, 2000. dựa theo con dấu bưu điện.

Sau ngày 31 tháng 12, 2000, lệ phí sẽ tăng lên 50 USD cho mỗi người hoặc hơn nữa tùy theo giá cả đương thời trong trường hợp chúng tôi hết phòng và phải thương lượng thêm với hãng tàu.

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế



